



TUẦN BÁO  
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 398

ngày 23 tháng 02 năm 2003

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Ổn Định**

*Có Trời có Đất hợp hòa yên  
Thân hình chuyển tiến không giao động  
Quý yêu chính mình tự gieo trồng  
Nguyên lý Đạo Đồi chiếu chiếu thông*

*Kính bái,*

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 15/12/02 đến 21/12/02**

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Giàu tâm bác ái có lợi ích gì không?
- 2) Dứt khoát hưởng thượng có hữu ích gì không?
- 3) Người tu mình tâm có hữu ích gì không?
- 4) Sự liên hệ tâm linh có liên tục hay không?
- 5) Thức tâm có phù hợp với nguyên lý của càn khôn vũ trụ hay không?
- 6) Muốn hành chơn pháp thì phải làm sao?
- 7) Quyết chí tu sẽ có kết quả hay không?

<p><b>1) Atlantic city, 15-12-2002 3: 50 AM</b>  <i>Hỏi: Giàu tâm bác ái có lợi ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa giàu tâm bác ái có thể đem lại lợi ích cho chung ở tương lai</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Giàu tâm bác ái cứu nhân sinh          Giải khổ giải mê tự cứu mình          Giúp ích thế gian là điều tốt đẹp          Góp phần xây dựng tự phân lần</i></p>	<p><b>2) Atlantic city, 16-12-2002 7: 30 AM</b>  <i>Hỏi: Dứt khoát hướng thượng có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa dứt khoát hướng thượng rất hữu ích cho việc tu tiến</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Dứt khoát hướng thượng để minh tâm          Khai thông trí tuệ bớt sai lầm          Minh tâm kiến tánh duyên Trời độ          Dứt khoát giải mù tự tiến tu</i></p>
<p><b>3) Atlantic city, 17-12-2002 7: 30 AM</b>  <i>Hỏi: Người tu mình tâm có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa người tu mình tâm thật sự đóng góp cho sự hòa bình cho chung</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Qui y Phật Pháp mở thanh đài          Giải tiến tâm linh tự sửa sai          Tiến hóa không ngừng xây dựng tiến          Bình tâm thanh tịnh tự phân tâm</i></p>	<p><b>4) Atlantic city, 18-12-2002 9: 25 AM</b>  <i>Hỏi: Sự liên hệ tâm linh có liên tục hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự liên hệ tâm linh lúc nào cũng quang chiếu</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thanh quang ban chiếu khắp nơi nơi          Thanh tịnh đạt thông chuyển bởi Trời          Khai triển chính mình tâm hướng thượng          Thành tâm tu luyện hợp duyên Trời</i></p>
<p><b>5) Atlantic city, 19-12-2002 10: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Thức tâm có phù hợp với nguyên lý của càn khôn vũ trụ hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự thức tâm lúc nào cũng phù hợp với nguyên lý của càn khôn vũ trụ</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thức tâm hướng thiện hành chơn pháp          Giải tỏa phiền ưu tự cứu mình          Khó khổ chính mình tâm phải chịu          Bình tâm hành pháp rõ chơn điều</i></p>	<p><b>6) Atlantic city, 20-12-2002 00: 52 AM</b>  <i>Hỏi: Muốn hành chơn pháp thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn hành chơn pháp thì phải dày công thực hành</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Siêng năng giải tỏa phần tâm trụ          Quyết chí hành thông phần điển mù          Thức giác chính mình minh đạo pháp          Bình tâm hành pháp đạt an du</i></p>
<p><b>7) Atlantic city, 21-12-2002 1: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Quyết chí tu sẽ có kết quả hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa quyết chí tu thân sẽ có kết quả về tâm linh</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tâm linh phát triển do tâm mình          Quyết chí tu tâm phải sửa hành          Năng luyện càng tu càng chuyển thức          Siêng năng tự đạt qui thanh tịnh</i></p>	

---

## THƯ TỪ LAI VĂNG

---

Kính gửi Đức Thầy,

Xin gửi đến Thầy những lời nói tốt lành nhất của con, xin chúc Thầy được mãi mãi an vui, khỏe mạnh để đi dắt chúng con trên đường hồi hương về quê xưa chốn cũ.

Con đã công phu hơn 25 năm, nhưng gián đoạn 9 năm, đi vào thiên đạo của H B H ở Gò Vấp qua sự giới thiệu của ông H, 9 năm đi sai con đường của Thầy dạy, bây giờ con thấy thẹn với lòng mình. Nhưng con cũng có cái vấp ngã này làm kinh nghiệm cho những ai hay cầu mong vội vã để mau thành đạo.

Thầy có nói trong băng : "phải tròn nhân đạo mới đi vào thiên đạo". Con đã làm bao lầm lỗi cho gia đình cả xã hội, bây giờ hối hận thì việc đã rồi. Con còn chút sự sống thừa, con sẽ cố gắng nghe theo lời Thầy để phục vụ quần sanh bất vụ lợi, hy vọng chút sức mọn này bù đắp sự sai lầm đã gây ra cho những người chung quanh con.

Thôi con xin Thầy ít lời giáo huấn gửi về cho con, để đức tin càng mạnh mẽ hầu đi trọn con đường thương yêu và tha thứ.

Xin cảm ơn Thầy.

Con,

N T T

-----  
Montreal, ngày 13/07/2002

T T,

*Thầy vui nhận được thư con được biết con thiếu dứt khoát tu tiến, thì mọi việc sẽ trì trệ, và thiếu lập trường, mọi việc sẽ không tiến bước được.*

*B H là người tu danh bị thần kinh rối loạn, nói hay mà làm không được việc gì, cuối cùng chỉ có rước khổ vào tâm ! Nay con thiếu dứt khoát, tưởng lầm là đã đi đúng đường, cho nên mọi việc không được an vui, kể cả đời lẫn đạo. Chỉ có một đường hướng tâm về thanh giới thì mới có cơ hội giải sửa được chơn tâm mà tiến tới vô cùng, bỏ công hành thì mới tiến. Còn mê tín dị đoan là sẽ lụng bại và sẽ mất cả tâm linh. Muốn tu theo Vô Vi thì phải dứt khoát và dững hành thì sẽ có kết quả tốt.*

*Chúc con vui tiến và thật sự ăn năn và sám hối hành động của chính con.*

*Quý thương,*

*Vĩ Kiên*

*Lương Sĩ Hằng*

---

THỚ

---

---

## QUI NGUYỄN

Khổ không cứu được tự giam mình  
Trong cõi phù sanh khó tự mình  
Không phước không hành tâm tự hại  
Phù sanh tạm bợ chẳng qui hình

Hải hành bể khổ độ quần sinh  
Điển hóa càn khôn vũ trụ tình  
Lục Pháp Hồng Danh vô biệt niệm  
Chan hòa Thiên Điển cõi Nguyên Sinh

Nguyên Sinh vũ trụ thuở sơ khai  
Trật tự càn khôn Thiên Ý bài  
Thần Thánh Phật Tiên đồng chuyển hóa  
Trở về nguồn cội rõ chẳng ai?

Về là hợp nhất Trời Cha  
Về là tự thể giao hòa càn khôn  
Về là Nguyên Thủy Thiên Tôn  
Về là Vũ Trụ Đại Hồn tối linh  
Về là hợp nhất Nguyên Sinh !

NGUYỄN - HẢI  
HGT, Mừng 2 Tết (02/02/2003)

---

## TÌNH THƯƠNG

Khí giới tình thương vẫn còn đây  
Thương tình muôn sắc khí đậm đà  
Quanh ta một tình thương ấm áp  
Hong ân Trời ban cùng chung hưởng  
Diễn tả sao hết chữ Tình Thương  
Bao la bát ngát và vô tận  
Khí giới tình thương mãi khắc sâu  
Hình bóng thương yêu của Đức Thầy  
Thiết tha triu mến nhìn con dại  
Thở thở đôi lời tự cảm an  
Tết Vô Vi quá thật tuyệt vời  
Bát tuần sinh nhật quá xá to  
Huynh đệ tử muội đều tham dự  
Đức Thầy cảm động lòng sung sướng  
Qui về hội tụ trao tình thương  
Chung hòa vui hợp hội tâm linh  
Độc đáo Thiên ca nhất Vô Vi  
Nam tài nữ sắc cùng chung hưởng  
Lời thơ ý đạo Phật Vĩ Kiên  
Thúc hồn cảm giác gieo ý nguyện  
Trở về chơn thức thiên Vô Vi  
Kính bái  
Nguyễn Hồng Đức  
12.11.2002 Đan Mạch

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

### Sắc Đẹp Vô Vi

Chơn Thiện Mỹ, điều này ai cũng thích cả. Đã có chơn, có thiện thì hoàn toàn sẽ tiến về cái mỹ. Cái mỹ là cái đẹp, cái đẹp duyên dáng, cái đẹp nên thơ, cái đẹp thùy mị, cái đẹp đoan trang, cái đẹp yêu kiều, cái đẹp nét na, cái đẹp nhẹ nhàng, cái đẹp thanh thoát, cái đẹp cuối cùng của nó, cái đẹp hồn nhiên và tự nhiên, là cái đẹp của vô vi, cái đẹp của huyền bí.

Cái đẹp hồn nhiên và tự nhiên nó mới có một sức mạnh quyến rũ và hấp dẫn. Hỏi tu sao mà còn nói sức mạnh của cái đẹp, cái đẹp này là cái đẹp mỹ miều, nó ẩn ẩn hiện hiện, nó khác hơn cái sắc đẹp bình thường nên mới đề cập đến. Cái này người tu chơn thật họ không có muốn. Nhưng mà tự nhiên nó có. Hỏi làm sao mà tự nhiên nó có. Bởi vì trong thiên nhiên nó có sẵn sắc đẹp đó rồi. Mà cái đẹp này nó tự hình thành cho người tu, chứ người tu vô vi họ không có muốn. Sự thực là rất khoa học và không có phản lại với thiên nhiên. Cái gì mà đi ngược lại với thiên nhiên thì đó mới là phản khoa học. Thiên nhiên đã tạo dựng ra con người và con người xây dựng khoa học.

Chứ khoa học và con người có tạo dựng ra được thiên nhiên không? Người ta tưởng lầm là con người tạo dựng được khoa học là con người có tất cả. Rồi cũng tưởng lầm là con người tạo dựng được luôn thiên nhiên, rồi đi ngược lại với thiên nhiên. Làm cái gì được một chút thôi thì tưởng lầm mình đã thành công.

Chế ra cái này ra cái kia, sửa cái mặt này rồi chữa cái mũi nọ, rồi sửa đủ thứ hết. Một khi đã sửa rồi thì nó không còn original nữa, thì hối hận không kịp. Mà nó hành thì ảnh hưởng cả ngày và đêm, rồi phát ra bệnh nữa chứ chẳng chơi. Thử hỏi mấy người đã sửa sắc đẹp đó, rồi họ nói cho nghe, thét rồi nó hư luôn.

Còn cái sắc đẹp của Vô Vi do tâm linh hình thành. Đặc tính con người ta đẹp bên ngoài là nhờ sự vun bồi từ bên trong như Vô Vi đã làm. Sự vun bồi từ bên trong là sao? Là người tu Vô Vi họ có một kỹ thuật rèn trui đặc biệt, cho bên trong nó hài hòa với bên ngoài là thiên nhiên. Lâu ngày dài tháng, thì cái cội gốc rễ người ta vững chãi cho phù hợp với thiên nhiên, thì tự nhiên nó đâm chồi nở hoa và kết trái. Khi mà nở hoa kết trái rồi, thì người khác họ sẽ cảm giác ngay. Vì họ thấy nó linh hoạt và linh động một cách lạ kỳ.

Người ta nói hoa thơm cỏ lạ, hoặc là kỳ hoa dị thảo là vậy đó. Cái hương thơm nó phảng phất thật là thanh nhẹ vô cùng, nó thay đổi hoàn toàn mà chính con mắt mình nhìn thấy. Không hành đúng pháp thì không bao giờ hiểu, cái đẹp đó từ đâu có và tại sao nó thay đổi rất khoa học và tự nhiên. Hỏi bất cứ người nào tu Vô Vi mà khuôn mặt họ tươi tỉnh, thì họ sẽ bật mí cho xem tại sao mà thay đổi đẹp đẽ như thế này.

Là do công năng tu tập của họ, hằng ngày họ biết trau dồi tâm thức và hành thiền đúng pháp. Mọi ngày họ trau dồi đức hạnh, tâm linh phát triển điều hòa, thì pháp tướng nó hiện ra một cách tự nhiên. Đức Thầy của mình là mẫu người cho chúng ta chiêm ngưỡng. Theo khoa học càng lớn tuổi càng già càng xấu mới đúng chứ. Mà sao ngược lại tu Vô vi một thời gian càng già càng phát tướng trẻ đẹp ra và những người bệnh tật cũng đều thuyên giảm và từ từ hết luôn. Bởi vậy mới nói là hay! Mà cái phương pháp này là của Phật truyền xuống chứ không phải của phép tiên đâu. Vì phép tiên chỉ có chỉ có một thời hạn nào đó thôi thì hết phép. Chứ phép Phật là vĩnh cửu luôn, ai chịu uống phép Phật thì sẽ được như ý.

Một phương pháp sửa sắc đẹp khỏi tổn tiền, khỏi bệnh hoạn, khỏi lo âu, khỏi buồn rầu. Hể cái gì bức dọc nặng trước, thì không đeo vào. Hể cái gì thanh nhẹ cao siêu đẹp đẽ thì đeo vào! Như vậy thì có sướng không? Có điều kiện gì không? Xin thưa là không có điều kiện gì cả, không có tổn hao gì cả. Chỉ có ở nhà tu tâm dưỡng tánh thôi là được và bảo đảm sẽ có kết quả như ý!

### ***Sắc Đẹp Vô Vi***

*Sắc không không sắc triền miên học  
Đẹp đẽ vô cùng vẫn tự nhiên  
Tự nhiên tha thướt lòng thanh thản  
Ánh mắt hiền hòa vẽ đẹp xinh  
Đẹp xinh xinh đẹp cùng hoa tuyết  
Trắng xoá một màu vẽ thiên nhiên  
Thiên nhiên hữu cảnh diễm nhiên tỏa  
Phảng phất hương nồng gió thoảng bay  
Thanh thanh lướt nhẹ hồn thanh thoát  
Yếu điệu dáng hiền bồng Nguyệt nương  
Kính bái  
Lê Thành Lợi. 19-12-2002. Đan Mạch*